
Bài số 9

CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐĂNG CHRIST (PHẦN 1)

Tác giả Andrew Wommack

Câu Kinh Thánh 2 Cô-rinh-tô 5:17 nói rằng, *vậy, nếu ai ở trong Đăng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới.* Cụm từ “trong Đăng Christ” được dùng hơn 300 lần trong Tân Ước, và luôn luôn nói đến mối quan hệ sống còn với Chúa. Một khi một người có được mối quan hệ đó, người ấy trở nên một tạo vật mới.

Điều này dẫn đến một vấn đề quan trọng mà tôi tin là bắt buộc phải hiểu về con người mới của bạn trong Đăng Christ: Nó không diễn ra trong cõi vật lý. Nó không phải là nói về cơ thể vật lý của bạn, không phải cơ thể bạn hoàn toàn thay đổi hoặc về bề ngoài của bạn thay đổi. Nếu bạn bị béo phì trước khi đến với Chúa, bạn vẫn sẽ bị béo phì sau khi đến với Chúa, trừ khi bạn bắt đầu ăn kiêng và tập luyện để giảm cân. Câu Kinh Thánh này cũng không nói đến trạng thái suy nghĩ hay cảm xúc – phần mà nhiều người coi là “con người thật” của mình. Nếu bạn không được thông minh cho lắm trước khi tin nhận Chúa, bạn cũng sẽ không được thông minh cho lắm sau khi bạn tin Chúa. Những suy nghĩ và ký ức của bạn vẫn không thay đổi.

Nhưng theo Kinh Thánh, còn có một phần thứ ba mà chúng ta chưa tính đến, và đó là phần được thay đổi – tâm linh của một con người. Hãy đọc câu Kinh Thánh 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 khi Phao lô cầu nguyện cho những người tin Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, *Cầu xin*

chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ quang lâm! Câu Kinh Thánh này nói rằng bạn có phần linh, phần hồn và phần thân thể. Phần thân thể chúng ta đều biết, đó là phần có thể nhìn thấy được. Và chúng ta đều có thể nhận biết phần suy nghĩ và cảm xúc mà Kinh Thánh gọi là phần hồn. Chúng ta biết rằng mặc dù một người có thể không chạm vào bạn bằng thân thể vật lý, nhưng họ có thể chạm vào bạn bằng lời nói của họ, theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Hầu hết mọi người đều hiểu về các phần vật lý và phần hồn, nhưng theo Kinh thánh, có một phần khác, đó là tâm linh.

Tâm linh là phần được thay đổi và tạo mới sau khi chúng ta được cứu. Tâm linh là phần cho chúng ta sự sống. Gia-cơ 2:26 nói rằng, *Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.* Mặc dù trong bản dịch Tiếng Việt, người dịch dùng từ “hồn” nhưng trong tiếng gốc, từ “hồn” ở đây là từ “tâm linh” như trong câu 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23. Vì vậy, phần tâm linh là phần cho chúng ta sự sống. Trong Sáng Thế Ký 2, khi Chúa tạo dựng A-đam à Ê-va, cơ thể của A-đam được Chúa tạo dựng trước, và sau đó Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi A-đam và ông đã trở nên một sinh linh. Từ “hà sinh khí” trong bản gốc Cựu Ước cũng là từ “hơi thở” và được dịch là “tâm linh” rất nhiều nơi trong Kinh Thánh. Chúa tạo dựng nên thể xác và hồn vủa A-đam, và sau đó Ngài hà sinh khí của Ngài và A-đam trở thành một con người sống. Do đó, phần tâm linh là cốt lõi của sự sống.

Trước khi bạn đến với Chúa, phần tâm linh của bạn đã bị chết đi. Ê-phê-sô 2:1 nói rằng, *Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình.* Chúng ta biết rằng, trước khi đến với Chúa, bạn vẫn sống và hoạt động trên đất này, nhưng thực ra tâm linh của bạn thì đã chết. Từ “chết” trong Kinh Thánh không có nghĩa là không

còn tồn tại trên thế gian nữa. “Chết” ở đây chỉ có nghĩa là “bị chia cắt.” Khi một người chết đi, họ sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Phần hồn và phần linh tiếp tục sống, nhưng tách biệt khỏi thân thể đã chết và thối rữa.

Sáng Thế Ký 2:17 nói rằng *nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết.* Khi A-đam và Ê-va ăn trái cây đó thì thân thể họ không chết đi, nhưng phần tâm linh của họ chết đi và họ bị chia cắt khỏi Chúa. Phần tâm linh mà Chúa hà hơi vào cơ thể để cho chúng ta sự sống và động lực bị tách rời khỏi sự sống của Chúa... Sự sống linh thiêng và hoàn hảo mà Kinh Thánh gọi là “zoe”, dịch là “sự sống hoàn hảo và dư dật.” Sau khi bị chết tâm linh, con người bắt đầu thoái hoá. Người đó vẫn hoạt động, nhưng anh ta hoạt động độc lập, tách biệt với Chúa. Đó thực sự là những gì gây ra tất cả các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta... tất cả các căng thẳng về cảm xúc của chúng ta.

Khi một người đến với Chúa, họ được nhận một tâm linh mới và được tái sinh, như câu Kinh Thánh Giăng 3:5 nói. Cũng giống như con người được sinh ra về thể xác có tâm linh, linh hồn và thể xác, khi được tái sinh, anh ta nhận được Thánh Linh của Chúa Giê-xu. Câu Kinh Thánh Ga-la-ti 4:6 nói rằng *Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên: “A-ba! Cha!”* Đức Chúa Trời đã đặt chính Thánh Linh của Ngài vào trong lòng của chúng ta, và vì thế chúng ta được thừa hưởng một cuộc sống mới, một bản chất mới, và trở nên một con người mới trong tâm linh.

Phần còn lại của đời sống Cơ Đốc chỉ là học cách nhận biết những gì đã xảy ra trong tâm linh để áp dụng cho phần tâm hồn, tâm trí của bạn. Sự thực là một phần ba sự cứu rỗi đã hoàn tất khi bạn chấp nhận Chúa Giê-xu là chủ cuộc đời mình. Tâm linh của

BÀI SỐ 9

bạn được hoàn toàn biến đổi vĩnh viễn. Và tâm linh mới này luôn luôn đầy rẫy tình yêu thương, niềm vui, sự bình an và sự hiện diện của Chúa. Trong tâm linh, bạn không thiếu thốn gì hết, nhưng bạn phải tin vào điều đó, và đó là lý do học và suy ngẫm lời Chúa là điều chủ đạo của đời sống Cơ Đốc nhân. Bạn là một con người hoàn toàn mới, nhưng nếu không nhận thức được điều này, cuộc sống của bạn sẽ không được thay đổi. Chiến thắng trong đời sống Cơ Đốc đến khi bạn có thể nhìn vào Lời, đó là Thần linh và sự sống, xem bạn là ai, xem Chúa đã làm gì và bắt đầu tin vào những điều đó.

Hỏi Đáp Và Các Câu Kinh Thánh Dùng Trong Bài Học

1. Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 5:17. Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là gì?
2. Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 5:17. Điều gì đã xảy ra với những điều cũ?
3. Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 5:17. Điều gì đã trở nên mới?

2 Cô-rinh-tô 5:17 *Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nay, mọi sự đều trở nên mới.*

4. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:1. Trước khi một người đến với Chúa, tình trạng của họ là gì?
5. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:2. Khi một người còn chưa tin Chúa, họ bước đi và sống như thế nào?
6. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:3-5. Đức Chúa Trời giàu về những gì?
7. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:4. Vì sao Đức Chúa Trời lại giàu lòng thương xót?
8. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:5. Chúa đã làm gì cho chúng ta kể cả khi chúng ta đã chết vì những vi phạm?
9. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:5. Chúa đã cứu rỗi chúng ta như thế nào?

Ê-phê-sô 2:1-5 *Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, 2là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống*

theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. 3Tất cả chúng ta đều ở trong số này, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. 4Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, 5nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.

10. Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 6:9-10. Bạn có nghĩ rằng mình từng sống như những con người này?
11. Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 6:11. Từ “đã được” muốn nói đến quá khứ, hiện tại hay tương lai?
12. Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 6:11. Khi bạn được “sinh lại,” ba điều gì đã xảy ra?
13. Hãy đọc Cô-rinh-tô 6:9-10. Những điều này là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai?

1 Cô-rinh-tô 6:9-11 ⁹ Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? ¹⁰ Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. ¹¹ Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính.

14. Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 6:17. Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ
với Ngài?

1 Cô-rinh-tô 6:17 *Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một
tâm linh với Ngài.*